



สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สำนักงาน: ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2716-6534 โทรสาร 0-2716-6535

1 กุมภาพันธ์ 2562

- เรื่อง ขออนุมัติข้าราชการเข้ารับการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23
- เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร,
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดในการจัดการประชุม พร้อมใบสมัคร
2. ใบสมัครส่งบทความคัดย่อผลงานทางวิชาการ และคำแนะนำในการส่งบทความคัดย่อ

ด้วยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 ขึ้นในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการแก่แพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก ให้สามารถวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันที่ ในทางทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาโรคติดเชื้อทางกุมารเวชศาสตร์

ในการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการประกวดผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านโรคติดเชื้อในเด็ก ผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานทางวิชาการจะต้องส่งบทความคัดย่อตามข้อแนะนำที่แนบมา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

การประชุมครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เครดิต CME 17.5 เครดิต ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกรุณาส่งใบสมัคร พร้อมชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในส่วนการจองห้องพักให้จองล่วงหน้า ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

ส่งมายัง นางสาวรุ่งรัตน์ หนูมัน
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือส่ง E-Mail : rungrat.no@pidst.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจ และเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์)
นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย